

อินเดีย

ตัวแทนจากทุกภาคในรัฐมหาราษฏร์มีกำหนดจะประชุมกับนายกรัฐมนตรีในวันอังคาร เพื่อหารือข้อร้องขอจากภาคอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งอุตสาหกรรมน้ำตาลกล่าวโทษราคาน้ำตาลที่ลดลง และราคาอ้อยที่สูง ทำให้เกิดวิกฤติที่โรงงานต้องจ่ายหนี้ค่าอ้อยมหาศาล จึงร้องขอเงินอุดหนุนการส่งออกน้ำตาล การสร้างมูลภัณฑ์กันชนน้ำตาล การขึ้นอกรนำเข้าน้ำตาล และเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย กระทรวงอาหารจะขอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยกับโรงงานที่ขาดเงิน โดยเร็ว เพื่อช่วยให้โรงงานมีเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างพิจารณาการเพิ่มอัตราคืนอกรส่งออก และลดระยะเวลาส่งกลับออกของน้ำตาลที่นำเข้า จาก 18 เดือน เหลือ 3 เดือน

อินโดนีเซีย

การก่อสร้างโรงงานน้ำตาล Gendhis Multi Manis Sugar Mill ใน Blora Regency ของเกาะชวาตอนกลาง ต้องล่าช้าจากเดิมที่กำหนดจะดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2013 เป็นเดือนพฤษภาคม 2014 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านรูเปียห์ และในระยะแรกจะหีบอ้อยได้ 4,000 ตันต่อวัน และจะเพิ่มกำลังหีบเป็น 6,000 ตันต่อวัน ขึ้นกับปริมาณอ้อย

เวียดนาม

โรงงานรีไฟน์ An Khe Sugar Refinery ประกาศจะรับซื้ออ้อยที่มีค่าความหวาน 10 ccs ในราคาตันละ 900,000 ดอง (1,350 บาท) รวมค่าขนส่ง 100,000-150,000 ดอง (150-255 บาท) เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงของจังหวัด Gia Lai ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุ 2 ลูกที่ผ่านมา ตามสถิติรายงานอ้อยล้มและจมน้ำจำนวน 3,000 เฮกแตร์ โรงงานรีไฟน์ An Khe Sugar Refinery มีกำลังการหีบอ้อยเท่ากับ 10,000 ตันต่อวัน จึงต้องใช้อ้อยทั้งหมดจาก Dak Po ในเขต Kbang Kong Chro ของเมือง An Khe Town ซึ่งปลูกอ้อยจำนวน 22,000 เฮกแตร์

จีน

รัฐบาลจีนจะค่อยๆ ลดบทบาทในการแทรกแซงราคาธัญพืชและพืชผลที่สำคัญ เช่น ฝ้าย น้ำตาล ข้าว และข้าวโพด โดยให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2012 จีนนำเข้าฝ้ายและน้ำตาลสูงเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2004 รัฐบาลจีนได้กำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับข้าวและข้าวสาลี และจัดเก็บสต็อกข้าวโพด ถั่วเหลือง น้ำตาล และฝ้าย เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่รัฐกำหนด

สหภาพยุโรป

บริษัท Tate and Lyle Sugars ขอให้สหภาพยุโรปยกเลิกจัดเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากอ้อยในอัตรา 30% เพื่อให้ตลาดน้ำตาลสหภาพยุโรปเกิดความสมดุลและแข่งขัน

ขณะที่ผู้ผลิตน้ำตาลจากบีทกำลังปรับตัวจากการที่สหภาพยุโรปตัดสินใจยกเลิกโควตาการผลิตน้ำตาลตั้งแต่ปี 2017 แต่โรงงานรีไฟน์น้ำตาลทรายดิบจากอ้อยยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายจำกัดปริมาณน้ำตาลทรายดิบจากอ้อยที่เป็นวัตถุดิบ ด้วยการเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากอ้อยในอัตราที่สูงเหมือนเดิม

&&&&&&&&&&&